

## อุทธรณ์สอนครู

## ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง



ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม  
นิติกร ศรจ.สระแก้ว  
ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน  
สกสค.จังหวัดสระแก้ว

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะมีบทลงโทษทางอาญา ดังอุทธรณ์ต่อไปนี้

**อุทธรณ์** จำเลยทั้งเจ็ดตั้งใจฉ้อโกงบัตรเลือกตั้ง อันเป็นการกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย การกระทำของจำเลยทั้งเจ็ดจึงครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่บังคับใช้อยู่ในขณะเกิดเหตุ การที่จำเลยทั้งเจ็ดตั้งใจฉ้อโกงบัตรเลือกตั้งซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐ มิใช่เป็นการใช้สิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีดังที่จำเลยทั้งเจ็ดกล่าวอ้าง จำเลยทั้งเจ็ดจึงมีความผิด ถูกลงโทษจำคุกคนละ ๖ เดือน ปรับคนละ ๑ หมื่นบาท โทษจำคุกรอลงอาญา ๑ ปี ถอนสิทธิการเลือกตั้ง ๕ ปี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๓-๓๓๔/๒๕๕๖) ซึ่งแม้ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในครั้งที่มูลคดีเกิดขึ้นนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลบ่งชี้ว่าไม่มีการกระทำของจำเลยในวันเลือกตั้งดังกล่าวหรือลบล้างการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดตามกฎหมาย เพราะการกระทำของจำเลยเป็นความผิดสำเร็จแล้วก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย) จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับและยึดของกลางธนบัตรที่แบ่งแยกเป็นห่อและเป็นซองย่อยพร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่หัวคะแนนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ ถือว่าจำเลยจัดเตรียมเพื่อจะให้ธนบัตรของกลาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้บรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น หรือผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใด หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด แม้จำเลยจะยังไม่ได้แจกจ่าย หรือให้ธนบัตรนั้นแก่บรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหลาย จำเลยก็กระทำความผิดสำเร็จ ถูกลงโทษจำคุก ๓ ปี ปรับ ๕ หมื่นบาท ถอนสิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปี ริบเงินของกลาง ๙๓๓,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๐/๒๕๕๖)

**อุทธรณ์สอนครู** ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความใกล้ชิดกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงที่เคารพศรัทธาของประชาชน จึงต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทางการเมืองอันเป็นการวางฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากปฏิบัติโดยมิชอบอาจถูกลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา